

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /SLĐTBXH-VLATLĐ
V/v kiểm tra, chấn chỉnh công tác XKLĐ

Quảng Trị, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành hữu quan, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là công tác xuất khẩu lao động) của tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số người tham gia xuất khẩu lao động bình quân tăng gần 50% qua các năm. Đó là tín hiệu tích cực trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, từ công tác quản lý cùng với phản ánh của các cơ quan hữu quan, của người lao động và của các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động uy tín, đang có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân chưa thông báo, xuất trình Giấy phép với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và chính quyền cấp huyện, xã theo quy định của pháp luật (gọi tắt là tổ chức, cá nhân không chính danh) nhưng đã treo biển quảng cáo tuyển dụng và hoạt động tư vấn xuất khẩu lao động.

Một bộ phận người lao động, do nôn nóng được xuất cảnh nhanh, làm việc hưởng lương cao trong điều kiện thuận lợi, bao đở đơn hàng... theo sự lôi kéo của các cá nhân tổ chức không chính danh nói trên nên đã chịu chi phí khá lớn so với mặt bằng chung nhưng lại có kết quả không như mong đợi.

Để hạn chế việc người lao động của địa phương bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia xuất khẩu lao động qua môi giới trung gian không chính danh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân không chính danh hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Trân trọng sự quan tâm của UBND các huyện, thị xã, thành phố./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VL&ATLĐ.



Dương Thị Hải Yến

